



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐ โทร. ๐๒-๕๒๘-๕๘๐๐ โทรสาร. ๐๒-๕๒๘-๕๙๐๔

ความคืบหน้าในการไต่สวนโครงการรับจำนำข้าว

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว นั้น

ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนได้ความว่าการเจรจาที่อ้างว่าเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G ระหว่างรัฐบาลไทย กับผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 หน่วยงาน นั้น พยานหลักฐานยังไม่พียงพอให้เห็นได้ว่าเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐและพบด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นมีส่วนร่วมกระทำความผิดในโครงการดังกล่าว ซึ่งยังมีได้เป็นผู้ถูกกล่าวหามาแต่เดิม คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงลงมติให้ขยายการไต่สวนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่

1. ผู้แทนเจรจาฝ่ายไทย ได้แก่ นายมนัส สร้อยพลอย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิมมพร นาทรทัต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว นายอัครพงษ์ ทีปวัชระ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ
2. นายภูมิ สารผล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว
3. ผู้แทนเจรจาฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน แบ่งตามหน่วยงาน คือ Guangdong stationery & sporting goods imp. & exp. Corp. และ Hainan grain & oil industrial trading company และตัวแทนของหน่วยงานทั้งสอง
4. กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนฝ่ายจีน ได้แก่ นายรัฐนิธ โสจิระกุล นายสมคิด เอื้อนสุภา และนายลิตร พอใจ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิగా จำกัด
5. บริษัทสยามอินดิกา จำกัด ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง พบว่าเงินที่ชำระค่าซื้อขายข้าวกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าว นั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับบริษัทสยามอินดิกา จำกัด ประกอบกับบริษัทนี้เคยเป็นนายจ้างในอดีตของนายสมคิด เอื้อนสุภา และนายลิตร พอใจ

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนยังตรวจพบว่า การกำหนดให้เป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา ทำให้เกิดความเสียหายจากการขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงมิถุนายน 2556 มีปริมาณส่งมอบข้าวไปยังจีนทุกรายเพียง 375,000 ตันเศษ จากปริมาณ

ที่ต้องส่งมอบตามสัญญา จำนวน 4,800,000ตัน ซึ่งกรมศุลกากรได้ยืนยันว่าในห้วงเวลาดังกล่าวไม่มีข้าว
ส่งออกโดยผ่านพิธีการศุลกากรแต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะได้เร่งดำเนินการไต่สวนเพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำ
ผิดอีกหรือไม่ และจะได้พิจารณาดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวต่อไปโดยเร็ว
